



## ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

### เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามที่มีการแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดสมุทรสาคร พบว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 อันเป็นเหตุให้ต้องมีการล็อกดาวน์จังหวัดสมุทรสาครเป็นการด่วน รวมถึงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 และกระทรวงสาธารณสุขรายงานพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ นั้น

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ที่พักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงและอาจเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย รวมถึงบุคลากร นักศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาด มหาวิทยาลัยจึงประกาศแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑. บุคลากร ที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home)

๒. บุคลากร ที่เดินทางไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้กักตัว ๑๔ วัน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานตัวให้มหาวิทยาลัยทราบก่อนกักตัวและหลังกักตัวครบ ๑๔ วัน โดยทำบันทึกข้อความแจ้งวันครบกำหนดกักตัวผ่านระบบ e-Office ถึง นางสาวสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล (ให้สิทธิ์รับทราบ/ให้ความเห็นฯ) และให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ตามกำหนดวันของแต่ละคน

๓. นักศึกษา ที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ หากมีเรื่องจำเป็นด้านการเรียน ขอให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน

๔. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้นักเรียนหยุดเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ และมาเรียนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยทางโรงเรียนจะไม่ถือเป็นการขาดเรียน

๕. ให้ส่วนงาน/หน่วยงานหลีกเลี่ยงการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ให้ผู้สอนเตรียมความพร้อม การสอนออนไลน์ และดำเนินการด้านวิชาการตามแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนดให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ .../

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต